

**ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DN
TỈNH THANH HOÁ
ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số: 56 - CV/ĐU

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 3 năm 2023

*V/v tham gia Cuộc thi viết chính luận
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023.*

Kính gửi: Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 103-CV/BCĐ, ngày 17/02/2023 của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh về việc triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 887-CV/ĐUK ngày 28/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023.

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc triển khai đầy đủ nội dung Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị (có Kế hoạch; Thẻ lệ Cuộc thi kèm theo và được đăng tải trên trang Website của Sở). Tổ chức thu nhận các bài viết dự thi (gồm bản in và file mềm), danh sách tổng hợp số bài viết dự thi của đơn vị (theo mẫu kèm theo) gửi về Đảng ủy Sở (qua trực Đảng ủy) trước ngày 30/6/2023 để tổng hợp gửi Đảng ủy Khối theo đúng thời gian quy định.

Đây là Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, đề nghị Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Cuộc thi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CĐ ngành, Đoàn TN, Hội CCB Sở;
- Lưu: Trục đảng.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Hoài Nam

*

**DANH SÁCH TỔNG SỐ BÀI VIẾT THAM GIA CUỘC THI VIẾT
CHÍNH LUẬN LẦN THỨ BA, NĂM 2023**

(Kèm theo công văn số 56- CV/ĐU, ngày 15/3/2023 của Đảng ủy Sở)

Stt	Tên tác phẩm	Thể loại	Họ và tên tác giả	Nghề nghiệp/ chức vụ/ Nơi công tác	Điện thoại liên hệ	Ngày nộp	Thời gian/Nơi đăng tải (nếu đã đăng tải)

Ghi chú:

- Cột “**Thể loại**”: Cần ghi rõ bài viết dự thi thuộc một trong các thể loại: Báo in/Báo điện tử/Tạp chí in/ Tạp chí điện tử.
- Cột “**Thời gian/Nơi đăng tải**”: Nếu bài viết dự thi đã đăng tải (xã hội hóa) trên các phương tiện thông tin đại chúng sau thời điểm gửi dự thi thì ghi rõ thời gian và nơi đăng tải. Nếu bài viết chưa đăng tải thì để trống hoặc ghi “không”.